

Số: 86/BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 6/2015

### I. NHỮNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NỔI BẬT:

#### 1. Thời sự - Chính trị:

Qua theo dõi hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy các cơ quan báo chí trong tháng đã thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí, đã tập trung thông tin nhanh, kịp thời các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, tuyên truyền đậm nét những sự kiện trọng tâm diễn ra trong tháng. Đặc biệt, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;...tiếp tục thông tin đậm nét về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII; đăng, trích đăng ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về các dự án luật sửa đổi, nhấn mạnh một số hạn chế, tồn tại và những kiến nghị, biện pháp giải quyết; phản ánh, phân tích sâu các vấn đề nhân dân và cử tri cả nước quan tâm; thông tin về chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ tại Kỳ họp Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông; báo, đài tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thông tin công tác hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển của các địa phương, doanh nghiệp, đăng, phát ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước phân tích, phê phán mạnh mẽ việc Trung Quốc xây dựng, cải tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trái phép trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông và công bố Sách trắng Quốc phòng; thông tin Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangrila) lần thứ 4 ở Singapore; phản ánh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Nổi bật là thông tin phản ánh các hoạt động:

- Ngày 01/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2015.

- Sáng 02/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh.

- Chiều 03/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

- Sáng 05/6, UBND thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015.

- Sáng 19/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015). Tại buổi Lễ, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 03 tập thể và 30 cá nhân do có nhiều thành tích trong hoạt động báo chí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chiều 25/6, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội thi Công an xã giỏi Khu vực phía Nam năm 2015 đã kết thúc, thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến dự và trao giải.

- Sáng 27/6, tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội An toàn giao thông (ATGT) của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên năm 2015.

- Ngày 27/6, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh tổ chức hội nghị “Triển khai Kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Tây Nguyên”.

- Chiều 27/6, Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.

## **2. Kinh tế - Xã hội:**

- Báo Đắk Lắk đăng tải bài viết về thực trạng liên kết tiêu thụ nông sản khi nào mới được thắt chặt. Tình trạng “được mùa, mất giá” đang trở thành điệp khúc trong sản xuất và tiêu thụ nông sản của cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Nguyên nhân của tình trạng này do mô hình hiệu quả chưa được nhân rộng. Để tháo gỡ những vướng mắc trong liên kết “4 nhà” hiện nay, chính quyền và các ngành liên quan cần phải vào cuộc quyết liệt, có trách nhiệm hơn trong việc định hướng sản xuất; hoạch định chính sách quản lý cơ chế thị trường, kiểm soát giá cho mặt hàng nông sản, đồng thời cần có cơ chế chính sách thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, hợp tác với nông dân... để mỗi liên kết này được thắt chặt và bền vững.

- Báo Đắk Lắk có loạt bài phóng sự điều tra về tình trạng xe dù nói chung, taxi “dù” nói riêng đón, trả khách không đúng quy định diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở TP. Buôn Ma Thuột, khiến hoạt động vận tải thời gian qua rất lộn xộn, nguy cơ mất an toàn giao thông cao... Trên thực tế, việc xác định taxi “dù” là vô cùng khó khăn. Đã có không ít trường hợp lái xe gây cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, dùng những lời lẽ xúc phạm người thi hành công vụ, thậm chí khi lực lượng chức năng đưa ra bằng chứng ghi âm, hình ảnh thì lái xe mới chịu ký vào biên bản vi phạm. Theo báo cáo của Sở GTVT, hiện toàn tỉnh có 806 taxi có đăng ký hoạt động trên địa bàn, còn số lượng xe cá nhân trả hình taxi thì đơn vị chưa có số liệu thống kê cụ thể, bởi việc phát hiện loại xe này rất khó khăn.

- Báo VOV có bài phản ánh “**Đừng để mắc ca trở thành mắc nợ**”. Ở Tây Nguyên nhiều người dân trồng mắc ca hiện đang rơi vào cảnh ngộ “Bỏ thì thương, vương thì tội”, họ đang chạy theo phong trào phát triển cây mắc ca một cách ồ ạt, bất chấp khí hậu, thổ nhưỡng từng tiểu vùng có phù hợp cho loại cây này hay không? Và, sản phẩm sau này sẽ tiêu thụ như thế nào vẫn là điều mờ mịt. Theo khảo sát của Viện Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên, diện tích cây mắc ca ở khu vực này hiện nay đã hơn 2.000 ha, trong đó chủ yếu tập trung ở các tỉnh

Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tuy nhiên trên thực tế, diện tích đó chưa hẳn đã là con số thực. Bởi hàng vạn cây giống được bà con trồng theo hình thức phân tán chưa được thống kê. Cũng thông tin thêm về nội dung này, báo Nông nghiệp Việt Nam có bài **“Hoàn thành quy hoạch mắc ca trong tháng 8/2015”**.

- Báo Đắk Lắk có bài viết về thực trạng **Rau an toàn gian nan tìm chỗ đứng**, kỳ vọng về hướng đi hiệu quả. Để khắc phục hạn chế này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng đề án về sản xuất rau an toàn theo chuỗi, nghĩa là gắn từ nơi sản xuất (đầu vào) cho đến nơi tiêu thụ (đầu ra), lấy doanh nghiệp, cơ sở, nhà sản xuất làm trung tâm, Nhà nước xây dựng chính sách, hỗ trợ để người sản xuất có nơi tiêu thụ và có gắn kết giữa nhà sản xuất với nơi tiêu thụ bằng hợp đồng.

- Báo Nhân dân, TTXVN, QĐND đăng tải thông tin **hỗ trợ Đắk Lắk gần 500 tấn gạo**. Do hạn hán kéo dài nên năng suất cây trồng, nhất là lúa nước trên địa bàn tỉnh bị giảm sút nghiêm trọng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình bị đói, nhất là các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hộ dân tộc thiểu số. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) gần 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

- Báo Tài nguyên và Môi trường, Tiền phong phản ánh tình trạng **Đắk Lắk: “Tự ý” xây lò đốt than ở khu đông dân cư**. Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở tổ dân phố Thành Công (thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'gar) phải sống chung với khói bụi từ các lò đốt than của đại lý phân bón – cà phê – nông sản Hồng Tự. Bất chấp sự kiểm tra của chính quyền, những lò than không phép vẫn tiếp tục hoạt động giữa khu đông dân cư. Liên quan đến vấn đề này, Báo Tiền phong có bài viết **“Ngạt thở với lò than và hạt nhựa tái chế”**. Bài báo đăng tải phản ánh của người dân TDP 14, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột nhiều lần phản ánh cơ sở sản xuất hạt nhựa từ bao bì phế thải của gia đình ông Phan Đình Huy xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

- Báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân phản ánh **Hàng chục m3 gỗ thủy tùng ở Đắk Lắk có nguy cơ mục nát**. Hiện tại khuôn viên Quảng trường Trung tâm văn hóa huyện Krông Năng có gần 40 m3 gỗ thủy tùng đang nằm ngoài trời phơi nắng, dầm mưa, mục nát dần, gây lãng phí hàng tỷ đồng. Từ khi thu giữ đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng đã tập kết toàn bộ số gỗ tại một góc phía sau Quảng trường Trung tâm văn hóa huyện. Hạt Kiểm lâm huyện cũng như các cơ quan chức năng đã nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng xử lý số gỗ này theo phương án như: tổ chức bán đấu giá thanh lý hoặc với hình thức nào đó phù hợp theo quy định của pháp luật... Thế nhưng, số gỗ thủy tùng nói trên vẫn chưa được xử lý. Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng trong khi chờ hướng dẫn xử lý của các cấp, các ngành chức năng, để tránh thất thoát số gỗ quý hiếm này, hằng tháng, Hạt Kiểm lâm huyện phải thuê bảo vệ để trông nom từ năm 2007 đến nay. Không chỉ tốn tiền thuê bảo vệ trông nom mà do không có nhà kho cất giữ nên toàn bộ số gỗ thủy tùng quý hiếm này được chất thành một đống ngoài trời, ngày đêm phơi nắng, dầm mưa, khiến gỗ đã và đang hư hỏng, mục nát. Theo tìm hiểu của phóng viên không chỉ riêng tại huyện Krông Năng, tại một số huyện khác của tỉnh Đắk Lắk như: Ea H'leo, Krông Búk... cũng có hàng chục m3 gỗ thủy

tùng do các ngành chức năng thu giữ về cũng chưa được xử lý, hao mòn và hư hỏng dần...

- Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh: Trong tháng 6, Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk và một số Báo như Tiền phong, Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài gòn giải phóng, Truyền hình Quân khu 5... và phòng PX15 – Công an tỉnh tiếp tục đưa tin về kết quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thông tin về nạn ném đá xe khách, các báo đồng loạt đăng tải bài viết lên án tình trạng này. *Giây phút kinh hoàng của các tài xế xe khách bị ném đá* (Báo Giao thông); *Xe khách liên tiếp bị ném đá* (Báo Tâm Nhìn), *Xe khách lại bị ném đá tới tấp trên quốc lộ 14* (Báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên), *Ráo riết truy tìm thủ phạm vụ 5 xe khách bị ném đá, Ném đá xe khách: "Thú vui" quái đản!* (Báo Nhân dân);

- Thông tin thêm về việc **Thương lái TQ lũng đoạn hồ tiêu: Thương lái Việt tiếp tay?** Báo Người Lao Động cho biết: "Từ khoảng tháng 4/2015 đến nay, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh phát hiện một số thương lái Trung Quốc đến địa bàn tỉnh thu gom hồ tiêu, tiêu lép, các tạp chất của tiêu từ các hộ nông dân với số lượng lớn, giá cao hơn giá thị trường từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng. Sau khi thu gom, thương lái Trung Quốc tiếp tục đặt cọc tiền, ký hợp đồng với các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh nông sản với giá rất cao, mục đích tạo sự khan hiếm nguồn hàng trên thị trường. Cùng thời điểm này, nguồn hàng trong dân không còn, các doanh nghiệp và đại lý không còn hàng để giao nên các thương lái Trung Quốc thông qua thương lái người Việt dùng lượng hàng đã thu gom trước đó bán lại cho các doanh nghiệp, đại lý và cuối cùng hủy hợp đồng đã ký. Cùng cách nhìn nhận vấn đề này, Thông tấn xã Việt Nam có bài: **Đắk Lắk bác tin thương lái Trung Quốc lũng đoạn thị trường hồ tiêu.**

- **Dân nghèo hơn khi nhường đất cho thủy điện**, báo Pháp luật TP.HCM phản ánh Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa-Thiên Huế) công bố hôm 25-6, sau khi thực hiện chuyến khảo sát thực địa sự tác động của thủy điện Buôn Kuốp (Đắk Lắk) đến người dân khu vực. Công trình thủy điện Buôn Kuốp nằm trên sông Serepok thuộc địa phận hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ với tổng mức đầu tư hơn 4.980 tỉ đồng. Qua khảo sát ở xã Ea Na, huyện Krông Ana, đơn vị khảo sát nhận thấy việc xây dựng và vận hành thủy điện Buôn Kuốp này làm nảy sinh nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường rất rõ ở các khu vực được nghiên cứu. Thực tế, cuộc sống của người dân đã không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn theo định hướng của Nhà nước và các nhà đầu tư khi tiến hành xây dựng một công trình thủy điện để phục vụ lợi ích quốc gia. Những điều này có thể kìm hãm sự phát triển của một bộ phận dân cư, đẩy họ vào ngõ cụt và làm ảnh hưởng đến cả một thế hệ trẻ sinh ra ở các gia đình này .

\* **Một số thông tin nóng thu hút sự quan tâm của dư luận được các cơ quan báo chí tập trung đăng tải:**

- **Tai nạn giao thông gia tăng trở lại ở Đắk Lắk.** Thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều diễn biến phức tạp. Chỉ tính trong tháng 5-2015, mặc dù các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhưng TNGT

vấn gia tăng. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, các ngành chức năng đã phát hiện, lập biên bản 11.556 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 2.744 phương tiện, ra quyết định xử phạt 9.638 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước hơn sáu tỷ đồng.

- Báo Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh thực trạng **Đắk Lắk: Đường xuống cấp, dân khổ vì dự án... hết tiền**. Bài báo nhận định dù đã thi công được hơn 5 năm nhưng dự án nâng cấp đường Giải Phóng nối liền đường Mai Xuân Thưởng, TP. Buôn Ma Thuột vẫn chưa xong. Nguyên nhân được đưa ra do thiếu kinh phí. Liên quan đến vấn đề trên, ông Bùi Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, chủ đầu tư dự án thông tin: “Dự án nâng cấp và mở rộng đường Giải Phóng và đường Mai Xuân Thưởng bị ngưng thời gian qua là do thiếu vốn và nằm trùng với dự án mở rộng đường vành đai thành phố. Ngày 18/5 vừa qua, UBND tỉnh đã phê chuẩn nối lại dự án nâng cấp, mở rộng đường Giải Phóng và đường Mai Xuân Thưởng với kinh phí trên 10 tỷ đồng”.

- Báo Đắk Lắk, Tin Tức đăng tải thông tin về việc Sở LĐ-TB &XH cho biết, từ năm 2012 đến nay đã **phát hiện 134 trường hợp có dấu hiệu làm giả hồ sơ giấy tờ để được hưởng chế độ chính sách**. Cụ thể, Sở LĐ,TB&XH phát hiện 74 hồ sơ, công an các huyện: 9 hồ sơ, Quân khu V: 32 hồ sơ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Dak Lak: 6 hồ sơ. Đáng nói các đối tượng chủ yếu làm giả giấy tờ thương binh để hưởng chế độ (98 trường hợp), bệnh binh 25 trường hợp, nhiễm chất độc hóa học 7 trường hợp... Trong đó đã xét xử 53 trường hợp, truy thu trên 2 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Đối với những hồ sơ có dấu hiệu làm giả, Sở LĐ,TB&XH đã tạm dừng chi trả chế độ, hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh làm rõ sai phạm. Ngoài 134 hồ sơ trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa đề nghị Sở LĐ,TB&XH tạm dừng chi trả trợ cấp đối với 11 trường hợp là bệnh binh để tiếp tục xác minh, điều tra vì nghi có dấu hiệu sai phạm. Liên quan đến nội dung trên, báo Lao Động ngày 18/6 có bài: **Đến tận nhà tiếp thị hồ sơ làm thương binh giả**.

- Báo Gia đình và Xã hội có bài viết **“Cha mẹ viết đơn cho con đi tù để thoát cơn bão ma túy tàn phá bản nghèo”**. Bài viết nhận định xã Eawy (huyện Ea H’leo) có rất nhiều những câu chuyện đau lòng có căn nguyên từ “cái chết trắng”. Thậm chí có bậc phụ huynh còn ngậm đắng nuốt cay viết đơn tố cáo con trước pháp luật. Vấn nạn ma túy ở xã Eawy (huyện Ea H’leo) được ví như “cơn bão trắng” thực sự bắt đầu từ năm 2000. Cho đến nay, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của những gia đình có con em đang tuổi vị thành niên.

- Báo Giao thông ngày 04/6 thông tin về tình trạng **Đất đá lấn đường, hố ga “bẫy” người dân trên Tỉnh lộ 8**. Hố ga thi công dang dở, đất đá tràn lan lấn chiếm lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên Tỉnh lộ 8. Ngoài ra, cũng trên tuyến đường này, đoạn từ Khu công nghiệp Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) đến thị trấn Ea Pók (huyện Cư Mgar) dọc hai bên đường các hố ga mất nắp, lộ rõ những hố sâu hoắm. Để cảnh báo người đi đường, người dân đã lấy cây dựng lên làm dấu hoặc dùng cây, tôn che chắn ngang miệng mương... Tình trạng này đã xảy ra lâu nay nhưng chưa thấy cơ quan nào kiểm tra, sửa chữa và khắc phục.

- **Giăng bẫy, chiêu dụ lao động trẻ em: “Tuổi thơ bị đánh cắp”**... là tiêu đề đăng trên báo Lao Động ngày 11/6. Bài báo nhận định theo kết quả xác minh của chính quyền các địa phương ở Đắk Lắk, nhiều trường hợp trẻ em bị dụ dỗ bỏ học đi

lao động xa nhà nhưng bố mẹ không biết được địa chỉ, số điện thoại nơi con làm việc, muốn đưa con về cũng không được. Điều đáng nói ở đây các đối tượng môi giới rất giàu kinh nghiệm, lại là người dân tộc thiểu số, được trả thù lao 1 - 1,5 triệu đồng/lao động trẻ em nên đã dùng mọi thủ đoạn, gây khó khăn cho công tác quản lý. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn do người dân ở một số vùng rất nghèo, nhận thức còn hạn chế nên dễ bị dụ dỗ. Trước tình hình trên, Sở LĐ, TB&XH vừa tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị ngăn chặn trẻ em bỏ học đi làm sớm, nhờ ngành LĐ, TB&XH TPHCM xử lý các cơ sở sử dụng lao động trẻ em đến từ Đắk Lắk, hỗ trợ các gia đình có con em đi lao động sớm phát triển kinh tế thông qua các chương trình, dự án...

- **Xã Ea Tam, huyện Krông Năng: Khuất tất trong huy động xây dựng đường điện.** Báo Quân đội nhân dân cho biết ở xã Ea Tam, huyện Krông Năng đứng ra huy động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng đường điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, việc thu-chi không đúng nguyên tắc tài chính, không công khai, dân chủ; không tuân thủ những quy định về quản lý, đầu tư xây dựng công trình từ nguồn đóng góp tự nguyện, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Công ty Điện lực Đắk Lắk cho rằng: Đây là công trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Giá cả hạng mục công trình do dân đầu tư thì ngành điện không chịu trách nhiệm, mà chỉ tham gia nghiệm thu kỹ thuật, nếu đủ điều kiện thì vận hành đóng điện.

- **Ly kỳ chuyện công dân đòi tiền Ban Nội chính Tỉnh ủy,** báo Tiền Phong ngày 15/6 có đăng bài viết liên quan đến nội dung đòi Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk trả lại 20 triệu đồng tiền do cán bộ nhận hối lộ nhờ ông Trần Minh Lợi, công dân huyện Cư Kuin trả giúp cho người đưa hối lộ, số tiền trên ông Lợi đã đem đến giao nộp cho Ban Nội chính Tỉnh ủy gần 8 tháng trước, đến nay chả hiểu sao chưa thấy cơ quan nào xử lý, hồi âm. Lý do đòi lại khoản tiền này, theo trình bày của ông Trần Minh Lợi, là chiều ngày 30/10/2014, ông đã bàn giao 20 triệu đồng tiền mặt tại phòng làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy, kèm đơn tố cáo đây là tiền tang chứng một vụ công chức nhận hối lộ mà ông đã nhiều lần gửi đơn phản ánh sự việc đến nhiều cơ quan chức năng, không hiểu sao không cơ quan nào có văn bản trả lời ông về kết quả xác minh vụ việc.

- **Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác buôn lậu, gian lận thương mại.** Báo Tin Tức, Công an Đà Nẵng đăng tải thông tin để nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, các hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh vừa thông báo đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi liên quan.

- Báo Giao thông ngày 19/6 đưa tin, "**Xóa sổ**" xe quá tải, coi nới thành thùng. Theo đó Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, mở nhiều đợt kiểm tra, xử lý vi phạm về tự ý thay đổi kích thước thùng xe và chở quá tải trọng quy định. Nhờ đó, tình trạng xe quá tải đang giảm rõ rệt. Thực hiện chủ đề của năm: "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, tăng cường kiểm tra tải trọng phương tiện", tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hết năm 2015 không còn phương tiện vận tải hàng hóa quá tải, xe coi nới thành thùng. Sở GTVT đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng này khi nó đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp trên các tuyến đường, gây mất ATGT và tiềm ẩn TNGT trên địa bàn.

### **3. Văn hóa, giáo dục:**

- Báo Văn hóa có tin "**Đề nghị Sở VH TTDL kiểm tra, báo cáo trước ngày 8.6**". Bài báo phản ánh việc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên dựng nhiều bảng quảng cáo dễ gây hiểu nhầm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; đã được UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tháo dỡ hoặc thay đổi cho rõ ràng câu chữ, tránh hiểu nhầm. Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VH TTDL đề nghị Sở VH TTDL tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra hiện tượng này và báo cáo bằng văn bản về Cục trước ngày 8.6.2015 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ VH TTDL.

- Báo Công an nhân dân đưa tin "**Bỏ nhà vào rừng - Hoang phế công trình bạc tỷ**". Bài báo nhấn mạnh an cư cho những di dân tự do đến từ miền núi các tỉnh phía Bắc đang là vấn đề được các ban, ngành ở Đắk Lắk quan tâm. Tuy nhiên sau thời gian dài đổ tiền tỷ dựng nhà cửa, công trình phụ, nước sạch... một thực tế đáng buồn đã xảy ra ở thôn tái định cư Giang Đông, xã Ea Dăh, H. Krông Năng là bà con kéo nhau trở lại nơi cũ, trong khi nhà cửa, đất canh tác vừa mới khai khẩn đã phải bỏ hoang phế. Trước thực tế này, các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị và được Ủy ban Dân tộc chấp thuận cho lập Dự án 342, nhằm mục đích ổn định cuộc sống cho bà con người Mông di cư theo lối tự do vào đây. Tổng kinh phí dự tính khoảng 110 tỷ đồng nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

- Các báo Đắk Lắk, Tiền Phong, Dân Trí, Đài PTTH tỉnh đưa tin về **Hội thi Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc – giải Sao Mai 2015 khu vực Miền Trung và Tây Nguyên**, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Qua đánh giá của Ban giám khảo, 3 thí sinh: Trần Hữu Tuấn ( Thanh Hóa), Trần Thị Bích Ngọc ( Quảng Trị) và Y Jalin Ayun ( Đắk Lắk) đã xuất sắc giành các điểm số cao nhất trong đêm thi chung kết ở 3 thể loại nhạc khác nhau.

- Báo Giáo Dục & Thời Đại, Quân đội Nhân dân, Tuổi Trẻ thông tin về chương trình "**Tiếp sức mùa thi**" **tất bật chuẩn bị đón thí sinh**. Theo ghi nhận của phóng viên, Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết đã vận động được 8.400 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh, phụ huynh dự thi tại Đắk Lắk. Bên cạnh đó, cũng đã vận động được 9.000 suất ăn miễn phí, kêu gọi các đơn vị vận tải miễn giảm vé xe cho thí sinh từ các huyện về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dự thi. Khoảng 1.000 thanh niên tình nguyện sẽ tham gia tiếp sức mùa thi.

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ:**

### **1. Báo chí địa phương:**

- Báo Đắk Lắk đã thường xuyên tăng cường tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, thông tin nhanh, kịp thời các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh diễn ra trên địa bàn đến với bạn đọc, phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn. Kịp thời tuyên truyền, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chủ động đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

## **2. Hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú:**

- Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, phóng viên thường trú đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Đắk Lắk đến với các địa phương trong và ngoài nước. Các báo cũng ghi nhận, phản ánh những kết quả đã đạt được của tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

- Thông qua thông tin báo chí phản ánh đã tạo điều kiện để chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng của tỉnh có điều kiện nắm bắt các vụ việc nổi cộm đang xảy ra để kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét, xử lý và phản hồi cho báo chí.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 7/2015:**

Tháng 7/2015 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1548/BTTTT-TTCS ngày 21/5/2015 và của UBND tỉnh tại Công văn số 3759/UBND-CN ngày 02/6/2015;

2. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1714/BTTTT-TTCS ngày 03/6/2015;

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của chương trình “Hành trình đỏ” năm 2015 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức từ ngày 01/7 đến ngày 27/7/2015;

4. Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2015) theo nội dung Hướng dẫn số 100-HD/TG ngày 16/6/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

5. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với doanh nhân, doanh nghiệp; nêu gương các doanh nhân, doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; phổ biến kinh nghiệm của các doanh nhân, doanh nghiệp trong sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện công tác xã hội...theo tinh thần Kế hoạch số 4210/KH-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh;

6. Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); tuyên truyền các phong trào thi đua trong tỉnh nhằm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ X, đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

7. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/TU, ngày 06/1/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Di chúc của Chủ tịch



Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

8. Tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn như: 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2015); 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015); 70 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9/2015; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X.

9. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015; tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2015.

10. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm não Nhật Bản B và Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS – CoV), thông tin tuyên truyền phải chính xác, cần tránh gây hoang mang cho người dân, giúp người dân nhận biết được và khuyến cáo không đi đến vùng có dịch.

11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật lao động và chính sách mới của Nhà nước; bảo đảm chính xác, đầy đủ, tránh đưa tin hiểu lầm, kích động đình công, bãi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chương trình hành động số 2420/Contr-UBND, ngày 14/4/2015.

12. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất.

13. Phản ánh công tác thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND; (đề b/c)
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Tý**